
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2565  

ครั้งที่ 3 /2565 
วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ. ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น 
******************************************************************** 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายอรัณย์ธรรม ค านนท์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
2. นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
3. นายจันหอม  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
4. นางมะลิวรรณ์ สุพร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
5. นางจุฑารัตน์  กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
6. นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
7. นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
8. นายสัญญา  ถุดทิง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
9. นายสมบูรณ์  จูมนา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
10. นายอุดร  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
11. นายวิลัย  พันทะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทิน  จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
2. นายโฮม  ดีดวงพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
3. นายเสย  รุ่งโรจน์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
4. นายดาธรรม  ดีดวงพันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
5. นายวิวัฒนช์ัย  เรชิวงค์  ปลัดเทศบาลต าบลดงเย็น 
6.ว่าที่ร้อยโทวัลย์ชัย ศรีลาศักดิ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลดงเย็น 
7. นายกิจกูล  ดีดวงพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
8. นายพงศ์รพี  ดีดวงพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
9. นางสาวธัญญาภรณ ์ ชาเสน  พนักงานจ้างเหมาบริการ  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุดร  ยั่งยืน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   (ลาป่วย)  

เริ่มเวลาประชุม  09.00 น.  
นางฐนิดา ดีดวงพันธ์  เลขานุการสภาเทศบาล เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญ          
นายอุดร ยั่งยืน ประธานสภาฯ ประกอบพิธีเ พ่ือแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                  
ขอเรียนเชิญค่ะ 
 
 
            /นายอุดร... 
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นายอรัณย์ธรรม ค านนท์  ร้องเพลงชาติ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ที่ประชุมพร้อมกันพนมมือกล่าวสวดมนต์ 
(รองประธานสภาฯ) ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) (เมื่อประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จ)    
   
นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านอรัณย์ธรรม ค านนท์         
(เลขานุการสภาฯ) รองประธานสภาเทศบาลฯ ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น กล่าวเปิดการประชุม 
   และด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 
   (นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็นขึ้นท าหน้าที่ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ วันนี้ท่านประธานสภาไม่สบาย ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ จึงมอบหมายให้ผม     
(รองประธานสภาฯ) ท าหน้าที่แทน ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)    

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565  
   ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565  

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดง เย็น สมัยสามัญ     
(รองประธานสภาฯ) สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

ที่ประชุมสภาฯ  ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะเสนอแก้ไขรายงานเพ่ิมเติม 
(รองประธานสภาฯ) หรือไม่ เชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

(ที่ประชุมสภาฯ)  ไม่มี 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับรอง 
(รองประธานสภาฯ) รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็นสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถ้าท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมให้ยกมือครับ  
   (รับรองด้วยคะแนน 10 เสียง ไม่รับรอง 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ) 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
   3.1 เรื่อง ถนนที่หอประชุม หมู่ 6 ช่วงฤดูฝนมีน้ าท่วมขัง  แต่ก่อนมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล
   แต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ 
   (นายวิลัย พันทะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอกระทู้ถาม 
   ขอเชิญท่านนายวิลัย พันทะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เสนอกระทู้ถามต่อที่ประชุมครับ 
 



       -3- 
นายวิลัย พันทะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล         
(สมาชิกสภาฯ)  ต าบลดงเย็นทุกท่าน กระผมนายวิลัย พันทะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอ        
   กระทู้ถาม เรื่องถนนที่หอประชุม หมู่ 6 ช่วงฤดูฝนมีน้ าท่วมขัง แต่ก่อนมีเจ้าหน้าที่เข้ามา
   ดูแลแต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ เป็นถนนเส้นหน้าหอประชุม หมู่ 6 บ้านโพนสวาง ระยะทาง
   ประมาณ 100 เมตร ในช่วงฝนตกจะมีน้ าขังจ านวนมากท าให้การสัญจร ไป – มา ล าบาก 
   เพราะจะมีพระออกเดินบิญฑบาตทุกวัน มีเด็กนักเรียน และชาวบ้านผ่านถนนเส้นนั้นบ่อย    
   เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ผมจึงขอเสนอกระทู้ถามฝากท่านประธาน ผ่านไปถึง       
   ท่านผู้บริหาร ถ้ามีงบประมาณที่พอจะด าเนินการได้ ก็อยากให้พิจารณาด าเนินการให้                          
   ขอบคุณครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านวิลัย พันทะ มากครับ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญครับ 
(รองประธานสภาฯ)  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียน         
(ปลัดเทศบาลฯ)  ส าหรับถนนเส้นนี้ จะอยู่ตรงซอยข้างศาลาประชาคม หมู่ 6 ก็ได้ให้ช่างออกไปส ารวจแล้ว 
   และได้เข้าไปด าเนินการแล้วประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา พอเข้าไปด าเนินการมันมีปัญหา        
   มีคนที่เสพยามาไล่ทางเจ้าหน้าที่ให้ออกมาเขาบอกไม่ให้ท า ก็เลยพากันถอนก าลังออกมา 
   ฉะนั้นก่อนที่จะด าเนินการต้องเข้าไปเคลียร์ ไปคุยกับเขาใหม่ เพราะถนนเส้นนั้นในช่วง      
   หน้าฝนจะมีน้ าขัง ถ้าจะแก้ปัญหาก็ต้องเสริมพ้ืนถนนขึ้นมาให้มันเสมอกันเพ่ือให้น้ ามันไหล            
   อีกอย่างหนึ่งเราต้องหาทางระบายน้ าออกไป คือถ้าเคลียร์ได้ก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไป                    
   ด าเนินการให้ ระยะทางก็ประมาณ 100 เมตร ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากครับ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญ 
(รองประธานสภาฯ) ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นายกิจกูล ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ
(หัวหน้าฝ่ายฯ)  ที่ท่านปลัดได้น าเรียนชี้แจงมันจะมีอยู่ 2 จุด คือของหมู่ 6 และหมู่ 14 จะมีตรงจุดหน้าบ้าน
   ของเสี่ยนัย ในส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเสนอกระทู้ถามมา เนื่องจากว่าปีที่แล้วที่ผมได้อธิบายว่า    
   เราจะได้งบประมาณจากโครงการเศรษฐกิจฐานรากมาจ านวน 8 โครงการ ก็เลยได้ชะลอ
   โครงการในส่วนนี้ไว้คือเราของบประมาณไป 500,000 บาท คือก่อสร้างถนนกว้างจากเดิม 
   กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร คือทั้งซอย จึงให้ชะลองบประมาณของเทศบาลไว้                
   แต่เมื่อปลายเดือนที่แล้วทางกรมได้อนุมัติโครงการมาให้ 1 โครงการ คือโครงการก่อสร้าง
   ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง (บ้านโนน) ไปถึงหน้าวัดศรีทองธรรม จากที่เราเสนอไปทั้งหมด 
   8 โครงการ ทางกรมตัดงบประมาณให้เหลือแค่ 1 โครงการ ส าหรับโครงการของหมู่ 6 และ
   หมู่ 14 โดนตัดทั้ง 2 โครงการ แต่เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ก็จะเข้าไป
   ส ารวจและน าวัสดุก่อสร้างด าเนินการแก้ไขปัญหาจุดที่เป็นปัญหาหนักๆก่อน  
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   ส าหรับจุดแรกก็จะเป็นจุดที่ท่านปลัดได้น าเรียนหน้าบ้านเสี่ยนัยของหมู่ 14 ส่วนจุดหน้า                        
   ศาลาประชาคมของหมู่ 6 ก็จะได้หาวัสดุอุปกรณ์ออกไปซ่อมแซมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
   ให้กับประชาชนก่อน ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณนายช่างกิจกูล ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญ 
(รองประธานสภาฯ) ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ขออนุญาต
(นายกเทศมตรี)  น าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับกระทู้ถามของท่านวิลัย พันทะ เรื่องถนนที่หอประชุม หมู่ 6           
   ช่วงฤดูฝนมีน้ าท่วมขัง แต่ก่อนมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ ที่จริงทาง
   คณะผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจส าหรับความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน      
   ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ ได้ เห็นความส าคัญของชาวบ้าน ที่จริงโครงการนี้ผมก็ได้           
   ของบประมาณเฉพาะกิจ งบประมาณจากกรมฯ มาตลอด ก็ตามที่ท่านปลัด หัวหน้ากิจกูล       
   ได้น าเรียนต่อที่ประชุมบางทีโครงการที่เราขอไปก็ไม่ได้  แต่ทางคณะผู้บริหารก็หาแนวทาง
   แก้ปัญหา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านได้ชี้แจง        
   ให้ชาวบ้านได้เข้าใจ ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญ 
(รองประธานสภาฯ) ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียน         
(ปลัดเทศบาลฯ)  เพ่ิมเติมถนนมันจะมีอยู่ 2 เส้น ที่มีปัญหาจะเป็นเส้นที่อยู่ตรงศาลาทั้ง 2 จุด ด้านหน้า         
   กับด้านข้างก็จะไปด าเนินการแก้ให้ก่อนเพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขัง ทีนี้ถ้าได้งบประมาณของ            
   ปี 2566 มาแล้ว ก็จะอยู่ในแผนเดิม เพราะเราขอไปทั้งหมด 8 โครงการ ก็ได้ผ่านจังหวัด     
   ไปแล้ว ก็จะไปตกอยู่ที่คณะกรรมการเงินกู้โควิดฯ ได้โครงการเดียวเฉพาะโครงการของหมู่ 5 
   ทีนี้เดือนที่แล้ว ก็ได้ส่งโครงการเข้าไปใหม่ก็ต้องรอดูว่าจะได้ไหม ถ้าผ่านมันก็จะเหลือของ     
   หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 14 ถ้าได้ก็น่าจะรู้ผลประมาณเดือนหน้าเหลืออยู่ 7 โครงการ 
   ส าหรับหมู่ 6 และหมู่ 14 อาทิตย์นี้ก็จะให้ช่างเข้าไปส ารวจและด าเนินการแก้ปัญหาให้       
   ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากครับ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญ 
(รองประธานสภาฯ) ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 
 
           /ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   4.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2566               
   - วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ วาระนี้ ขอเชิญท่านธนวรรณ การสุวรรณ์ ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ได้น าเรียนรายงาน   
(รองประธานสภาฯ)  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)     

นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ กราบเรียนท่านประธานสภา เทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ       
(สมาชิกสภาฯ)  ทุกท่าน 
(ท าหน้าที่ประธานแปรฯ)  ตามที่ นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย          
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 89 ,400 ,000 บาท             
   ให้สภาเทศบาลต าบลดงเย็นได้พิจารณาในวาระที่ 3 ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3 
   ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และสภาเทศบาลต าบลดงเย็น       
   ได้มีมติรับหลักการและได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้พิจารณา             
   ในการแปรญัตติเป็นเวลา 10 วัน โดยได้ก าหนดวันยื่นค าแปรญัตติเป็นหนังสือ ในระหว่ าง
   วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก          
   สภาเทศบาลมายื่นแปรญัตติ   
    ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ                             
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 19 – 28 สิงหาคม 2565 รวมเป็น
   เวลา 10 วัน และสรุปผลการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
    ประชุมครั้งที่ 1 /2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 2 รายการ ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น
   ตั้งไว้ 89,400,000 บาท แผนงานงบกลางตั้งไว้ 18,124,957 บาท คณะกรรมการมีมติ
   ไม่มีการปรับลดหรือแก้ไขงบประมาณโดยให้คงไว้ตามร่างเดิมที่คณะผู้บริหารเสนอ 
    ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 2 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป     
   งานบริหารทั่วไป ตั้งไว้ 12,130,153 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ    
   และวิชาการ ตั้งไว้  2,666,940 บาท คณะกรรมการมีมติไม่มีการปรับลดหรือแก้ไข                         
   งบประมาณโดยให้คงไว้ตามร่างเดิมท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
    ประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 1 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป    
   งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 5 ,113,700 บาท คณะกรรมการมีมติไม่มีการปรับลดหรือแก้ไข
   งบประมาณโดยให้คงไว้ตามร่างเดิมท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
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    ประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 2 รายการ แผนงานรักษาความสงบ            
   ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้ 2 ,067 ,960 บาท                            
   แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 674 ,100 บาท
   คณะกรรมการมีมติไม่มีการปรับลดหรือแก้ไขงบประมาณโดยให้คงไว้ตามร่างเดิมที่         
   คณะผู้บริหารเสนอ 

    ประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 2 รายการ แผนงานการศึกษา งานบริหาร
   ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งไว้ 2,746,800 บาท แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
   และประถมศึกษา ตั้งไว้ 25 ,490,470 บาท คณะกรรมการมีมติไม่มีการปรับลดหรือแก้ไข
   งบประมาณโดยให้คงไว้ตามร่างเดิมท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
    ประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 2 รายการ  แผนงานสาธารณสุข           
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตั้งไว้ 2 ,051 ,400 บาท แผนงานสาธารณสุข           
   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ตั้งไว้ 3,293,000 บาท คณะกรรมการมีมติ
   ไม่มีการปรับลดหรือแก้ไขงบประมาณโดยให้คงไว้ตามร่างเดิมที่คณะผู้บริหารเสนอ 
    ประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 2 รายการ แผนงานสังคมสงเคราะห์       
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ ตั้งไว้  90,700 บาท แผนงานเคหะและชุมชน       
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตั้งไว้ 3 ,478,820 บาท คณะกรรมการมีมติไม่มี
   การปรับลดหรือแก้ไขงบประมาณโดยให้คงไว้ตามร่างเดิมที่คณะผู้บริหารเสนอ 
    ประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 2 รายการ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
   และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ตั้งไว้  230 ,000 บาท แผนงานการศาสนา                       
   วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นตั้งไว้ 70,000 บาท คณะกรรมการ
   มีมติไม่มีการปรับลดหรือแก้ไขงบประมาณโดยให้คงไว้ตามร่างเดิมที่คณะผู้บริหารเสนอ 
    ประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 2 รายการ  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา ตั้งไว้ 2,353,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรม
   และโยธา งานก่อสร้าง ตั้งไว้ 6,046,000 บาท คณะกรรมการมีมติไม่มีการปรับลดหรือแก้ไข
   งบประมาณโดยให้คงไว้ตามร่างเดิมท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 

    ประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 2 รายการ  แผนงานการเกษตร            
   งานส่งเสริมการเกษตร ตั้งไว้ 65,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ตั้งไว้ 
   2,707,000 บาท คณะกรรมการมีมติไม่มีการปรับลดหรือแก้ไขงบประมาณโดยให้คงไว้     
   ตามร่างเดิมท่ีคณะผู้บริหารเสนอ ดังนั้น จึงขอส่งรายการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอให้สภาเทศบาลต าบลดงเย็น ได้พิจารณาในวาระที่ 2 
   และวาระที่ 3 ต่อไปค่ะ 
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นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านธนวรรณ การสุวรรณ์ มากครับ ส าหรับญัตติเรื่อง พิจารณาเห็นชอบ            
(รองประธานสภาฯ) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) วาระนี้ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ก่อนที่จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ            
(รองประธานสภาฯ) พ.ศ. 2566 (วาระท่ี 2) ขอแจ้งรายละเอียดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
   แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๕๑ วรรคหก ในการประชุมวาระที่สอง         
   ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ เฉพาะข้อที่ระงับไว้เท่านั้น ซึ่งในวาระที่ 2 นี้ ผู้บริหาร สมาชิก
   สภาผู้ขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ หรือผู้ขอแปรญัตติรายใดขอสงวนค าแปรญัตติไว้ 
   และ คณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่มีท่านใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ          
   ในวาระท่ี 2 ว่าเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่มีมติตามท่ีมีการ
   แก้ไขเพ่ิมเติม ตามที่แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รับทราบไปแล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
   ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาเห็นชอบ
   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
   ครบทุกรายการแล้ว วาระนี้ ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่าน วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ        
   ถ้าท่านใดเห็นชอบยกมือครับ   

มติที่ประชุม  มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ 4.2 ญัตติ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ      
(รองประธานสภาฯ) พ.ศ. 2566  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) - วาระท่ี 3 ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ   

    ตามที่สภาเทศบาลต าบลดงเย็น ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่  1 (ขั้นรับหลักการ) เมื่อวันที่              
   15 สิงหาคม 2565 และมีมติเห็นชอบในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
   2565 ไปแล้วนั้น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม          
   สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๕๒ การพิจารณา    
   ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เนื่องจากเป็นร่างเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   มิใช่เป็นร่างเทศบัญญัติประเภทอ่ืนและในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
   ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ถ้าท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

           /นายอรัณย์ธรรม... 
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นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
(รองประธานสภาฯ) งบประมาณ พ.ศ. 2566  แล้ว กระผมจะได้น าเสนอท่านนายอ าเภอเมืองมุกดาหาร             
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป วาระนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น    
   กล่าวต่อที่ประชุมสภาครับ 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่านส าหรับวาระที่ 2                  
(นายกเทศมตรี)  ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ      
   กระผมในนามคณะผู้บริหารขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบ     
   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ            
   ในเทศบัญญัตินี้ กระผมจะน าไปใช้จ่ายตามเจตนารมณ์ของสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน     
   และจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ      

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.40 น. 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเชิญที่ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารว่าง           
(รองประธานสภาฯ) ที่ด้านนอกห้องประชุมครับ 
(ท าหน้าที่ประธานฯ) 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 10.55 น. 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ 4.3 ญัตติ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงถนนลูกรัง จากนานายตุ๋นไปถึงนานายลา ระยะทาง      
(รองประธานสภาฯ) ประมาณ 200 เมตร  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) (นายจันหอม ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญท่านจันหอม  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายจันหอม  ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และสมาชิกสภา         
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เทศบาลต าบลดงเย็นทุกท่าน กระผมนายจันหอม ดีดวงพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล          
   ต าบลดงเย็น เขต 1 ขอเสนอญัตติ เรื่องพิจารณาปรับปรุงถนนลูกรัง จากนานายตุ๋นไปถึงนา
   นายลา ระยะทางประมาณ 200 เมตร เนื่องจากถนนเส้นนั้นในช่วงฝนตกที่ผ่านมาท าให้    
   ถนนขาดชาวบ้านไม่สามารถ สัญจร ไป – มา ได้ ทีนี้พอเราน าท่อระบายน้ าไปใส่ แต่น้ าไหล
   ผ่านถนนไม่ได้ไหลลงท่อระบายน้ า จึงท าให้ถนนขาดช ารุดเสียหาย ผมจึงได้เสนอญัตติต่อ      
   ที่ประชุมสภาเทศบาลฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารพิจารณาด าเนินการต่อไป                        
   ขอบคุณครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านจันหอม ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญ 
(รองประธานสภาฯ) ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 
 
           /นายกิจกูล… 
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นายกิจกูล ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ
(หัวหน้าฝ่ายฯ)  ส าหรับถนนเส้นนี้ผมก็ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจเบื้องต้นไปแล้ว เพราะว่าท่านก็ได้แจ้งเบื้องต้น        
   มาตั้งแต่การประชุมรอบที่แล้ว แต่ว่ารอบแรกน้ าได้กัดเซาะเฉยๆ แต่รอบนี้ก็คือช่วงอาทิตย์     
   ที่แล้ว ฝนตกหนักในพ้ืนที่ต าบลดงเย็นของเรา ก็ท าให้น้ ามาจากหลังบ้านของช่างเนียนไหลลง
   มาตามถนนเส้นนั้น ท าให้ถนนช ารุดเสียหายแต่ยังไม่ตัดขาด ท าให้น้ าไหลมากระทบตรง       
   นาของนายลาท าให้ถนนขาด เพราะว่าถ้าถนนขาดเราสามารถใช้งบประมาณจากงบกลางได้                   
   เพราะว่าเป็นงบฉุกเฉิน ก็รอให้ฝนเว้นช่วงนิดหนึ่งเพ่ือที่จะให้รถบรรทุกสามารถเข้าพ้ืนที่      
   จะได้ด าเนินการซ่อมแซมต่อไป ก็ขอรับเรื่องไว้ขอบคุณครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณนายช่างกิจกูล ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญ 
(รองประธานสภาฯ) ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 
 
นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ขออนุญาต       
(นายกเทศมตรี)  น าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับญัตติของท่านจันหอม ดีดวงพันธ์ เรื่องพิจารณาปรับปรุงถนนลูกรัง 
   จากนานายตุ๋นไปถึงนานายลา ระยะทางประมาณ 200 เมตร ส าหรับถนนเส้นนี้ ต้นทางจะ
   อยู่ตรงบ้านของอดีตผู้ใหญ่อ่างออกไปถึงนานายลาถนนตรงจุดนี้ขาดจริง แต่เราเคยด าเนินการ
   ซ่อมแซมให้แล้ว ก็สามารถใช้สัญจร ไป – มา ได้ตามปกติ แต่ทีนี้เวลาเราใส่ท่อ ในช่วงฤดู     
   ท าสวน ท าไร่ เจ้าของที่ดินเขาจะดันดินลงมาปิดปากท่อไว้ พอช่วงหน้าฝนน้ าหลากมาไม่มี
   ที่ระบายน้ าออกไปท าให้น้ าไหลข้ามถนนส่งผลให้ถนนขาดช ารุดเสียหาย เพราะผมเคยไป     
   สอบถามชาวบ้านที่สัญจร ไป – มา และเจ้าของที่ดินตรงนั้น เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากให้ใส่     
   ท่อระบายน้ าตรงนั้น เพราะเวลาฝนตกน้ าก็ไหลลงที่นาของเขา คือถ้าเราก่อสร้างถนนแล้วมัน    
   ไม่มีที่ระบายน้ าถนนก็ขาดอยู่ดี ถ้าอยากจะท าจริงๆอยากให้เจ้าของญัตติไปคุยกับชาวบ้าน 
   และเจ้าของที่ดินให้เรียบร้อยก่อนจะได้ไม่มีปัญหา ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญ 
(รองประธานสภาฯ) ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม วาระนี้ ผมขอมติเห็นชอบญัตติเรื่องพิจารณา     
(รองประธานสภาฯ) ปรับปรุงถนนลูกรังจากนานายตุ๋นไปถึงนานายลา ระยะทางประมาณ 200 เมตร ถ้าสมาชิก 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) ท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

          /นายอรัณย์ธรรม… 
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นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ 4.4 ญัตติ เรื่อง พิจารณาก่อสร้างประตูโขงใหม่ วัดศรีสะอาด บ้านดงเย็น ม. 1 เนื่องจาก
(รองประธานสภาฯ) ประตูโขงด้านซ้ายของวัดไม่ได้ขนาด เล็กเกินไป จึงท าให้ เข้า – ออก ล าบาก         
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) (นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญท่านท่านธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อ        
   ที่ประชุมครับ        

นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และสมาชิกสภา         
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เทศบาลต าบลดงเย็นทุกท่าน ดิฉันนางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล          
   ต าบลดงเย็น เขต 2 ขอเสนอญัตติ เรื่องพิจารณาก่อสร้างประตูโขงใหม่ วัดศรีสะอาด          
   บ้านดงเย็น ม. 1 เนื่องจากประตูโขงด้านซ้ายของวัดไม่ได้ขนาด เล็กเกินไป จึงท าให้             
   เข้า – ออก ล าบาก ดิฉันจึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพ่ือปรึกษาหารือ และ     
   หาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหา เพราะว่าชาวบ้าน หมู่ 1 เขาร้องเรียนมาเขาอยากก่อสร้าง    
   ประตูโขงใหม่ ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณา และด าเนินต่ อไป                                     
   ขอบคุณค่ะ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านธนวรรณ การสุวรรณ์ มากครับ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญ 
(รองประธานสภาฯ) ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน 
(ปลัดเทศบาลฯ)  ส าหรับญัตติเรื่องพิจารณาก่อสร้างประตูโขงใหม่ วัดศรีสะอาด บ้านดงเย็น ม. 1 เนื่องจาก
   ประตูโขงด้านซ้ายไม่ได้ขนาด เล็กเกินไป จึงท าให้ เข้า – ออก ล าบาก ที่จริงผมก็ได้ศึกษา
   หลักเกณฑ์การก่อสร้างตามที่งบประมาณของ อปท. ที่ได้ด าเนินการอยู่ ที่ผ่านมาก็ยังไม่มี 
   อปท. ไหนเคยท า ก็จะท าเฉพาะถนน และจะมีหนังสือหารือไปยังกระทรวงมหาดไทย           
   ว่าสามารถท าได้ไหม ก็ได้รับค าตอบว่าสามารถด าเนินการได้ถ้าได้รับอนุญาต และมีก่อสร้าง
   เมรุที่ อปท. ต่างๆเริ่มท า แต่ถ้าไม่มีในหลักเกณฑ์ก็ไม่สามารถท าได้ คือถ้าจะมีก็ต้องมีหนังสือ
   สั่งมาจากกระทรวงมหาดไทย ถ้าไม่มีก็จะมีคนถามไป หารือไปยังกระทรวงมหาดไทย           
   ว่าสามารถท าได้ไหม เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะมอบให้ทางกองช่างไปดูหลักเกณฑ์ตัวอย่างว่า
   จังหวัดมุกดาหาร หรือข้างเคียงจังหวัดมุกดาหารมีตัวอย่างหรือไม่ เท่าที่ผมได้สอบถามไป     
   ยังไม่มีคนท าครับ ตรงนี้ก็จะรับไปพิจารณา แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะกลัวว่า       
   ถ้าเรายกมือเห็นชอบไปแล้วไม่สามารถท าได้  ก็จะเป็นปัญหาอีกก็ขอไปศึกหาข้อมูลก่อน        
   ขอน าเรียนเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากครับ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญ 
(รองประธานสภาฯ) ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 
 
 
            /นายอุทิน… 
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นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ขออนุญาต       
(นายกเทศมตรี)  น าเรียนเพ่ิมเติมที่ท่านปลัดได้น าเรียนไปเบื้องต้น ที่จริงการก่อสร้างประตูโขงยังไม่เคยเห็น 
   อปท. ไหนท ามาก่อน แต่ถ้าระเบียบหรือข้อกฎหมาย สามารถท าได้กระผมก็พร้อมจะด าเนินการ  
   ให้ตามความประสงค์ของพ่ีน้องประชาชนของเรา ก็ฝากท่านสมาชิกได้ชี้แจงกับชาวบ้าน                              
   ให้เขาเข้าใจตรงนี้ด้วย ฉะนั้นผมก็จะรับหลักการไว้เพื่อพิจารณาต่อไปขอบคุณครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านนายกอุทิน  จันทะโสม มากครับ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญ 
(รองประธานสภาฯ) ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และสมาชิกสภา         
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เทศบาลทุกท่าน ดิฉันขอขอบคุณท่านคะผู้บริหารมากค่ะ อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เห็นชาวบ้าน
   เขาร้องเรียนมาดิฉันในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น ก็ได้เสนอญัตติเพ่ือให้ทาง
   สภาเทศบาลพิจารณาดูว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรก็จะได้น าค าตอบไปชี้แจ งให้ชาวบ้าน          
   ได้รับทราบต่อไป ขอขอบคุณมากค่ะ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านธนวรรณ การสุวรรณ์ มากครับ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญ 
(รองประธานสภาฯ) ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 
 
นายโฮม ดีดวงพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และสมาชิกเทศบาลทุกท่าน        
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับงบประมาณในการช่วยเหลือเกี่ยวกับวัด คือเราต้องแจ้งไป
   ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ในปีที่ผ่านมาท่ีบ้านโคกขามเลียน เกิดพายุท าให้
   ต้นไม้ด้านหลังวัดโคล่นหักทับศาลาเสียหายทั้งหลัง ผมและชาวบ้านได้ขอความช่วยเหลือไปที่
   ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร เขาก็ให้เราส่งตัวอย่างศาลาไปให้เขา ตัวอย่าง
   ประตูโขงที่อยากก่อสร้างใหม่สาเหตุเป็นเพราะอะไร มีพระท่ีจ าพรรษา อยู่ ใ น วั ดกี่ รู ป  และ     
   ชื่อของเจ้าอาวาส ถ้าเป็นความเดือดร้อนเกี่ยวกับวัดเราสามารถแจ้งเรื่องไปที่ส านักงาน                         
   พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารได้ ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านรองโฮม ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญ 
(รองประธานสภาฯ) ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

            /พักรับประทานอาหาร… 
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พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.    

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ก่อนที่จะเข้าญัตติที่ 4.5 ผมขอเชิญที่ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน
(รองประธานสภาฯ)      ทีศ่าลาเอนกประสงค์ด้านหลังส านักงาน ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ     

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 13.00 น.  

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ 4.5 ญัตติ เรื่อง พิจารณาขอท่อระบายน้ าเสีย เส้นหน้าเทศบาลฯ ไปถึงปั้มน้ ามันเสี่ยคี      
(รองประธานสภาฯ) (นางฐนิดา ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) ขอเชิญท่านฐนิดา  ดีดวงพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อ           
   ที่ประชุมครับ 
นางฐนิดา ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และสมาชิกสภา
(เลขานุการสภาฯ) เทศบาลต าบลดงเย็นทุกท่าน ดิฉันนางฐนิดา ดีดวงพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   ขอเสนอ ญัตติเรื่อง พิจารณาขอท่อระบายน้ าเสีย เส้นหน้าเทศบาลฯ ไปถึงปั้มน้ ามันเสี่ยคี คือ
   ดิฉันได้รับแจ้งจากชาวบ้านด้านหน้าเทศบาลจะเป็นลักษณะเนินลงไปถึงหน้าบ้านประชาชน
   เวลาฝนตกน้ าก็จะไหลหลากลงไปตรงหน้าบ้านประชาชน เกรงว่าจะเกิดอันตราย พอจะเป็น         
   ไปได้ไหมถ้าเราจะใส่ท่อระบายน้ าตรงนั้น ดิฉันจึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ 
   พอจะมีงบประมาณส่วนไหนที่สามารถด าเนินการให้ได้ไหม ขอฝากท่านประธานผ่านไปยัง
   คณะผู้บริหารพิจารณาด าเนินการต่อไป ขอบพระคุณค่ะ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านฐนิดา ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญ 
(รองประธานสภาฯ) ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นายกิจกูล ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
(หัวหน้าฝ่ายฯ)  ส าหรับโครงการนี้ก็มีท่านสมาชิกท่านอ่ืนได้เสนอ และผมก็ได้ลงพ้ืนที่ไปส ารวจแล้ว               
   ก็คือปัญหาท่อแมนโฮล (ท่อใหญ่) ของเราเรียบถนนทางลาดยางยังไม่มี ผมก็ได้ปรึกษากับ
   ท่านปลัดว่าก าลังบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือของบประมาณเงินอุดหนุนปี 2567                        
   เพราะว่าเราต้องเอาเข้าบรรจุในแผนน้ าต่อเพราะว่าท่อระบายน้ าจะต้องเข้าบรรจุในพาวเวอร์- 
   แบนด์ก่อนเพ่ือที่จะของบประมาณ เพราะว่าผมไปดูแล้วงบประมาณก็คงจะใช้มากพอสมควร 
   เพราะว่าระยะทางมาถึงบ้านเสี่ยคี ประมาณเกือบ 300 เมตร เราต้องท าท่อเข้าไปล าห้วย 
   เพราะมันจะต้องวางท่อระบายน้ าก่อนเพ่ือจะให้น้ าจากชุมชนไหลมาลงท่อของเรา เพราะ
   ตอนนี้เรายังไม่มีท่อใหญ่เราจะต้องท าท่อตัวนี้ก่อน ส าหรับศักยภาพท้องถิ่นเราท าไม่ได้        
   คือมันจะกระทบก็เลยว่าจะของบประมาณจากกรมฯ แต่เราต้องน าเข้าแผนน้ าและถึงบรรจุ
   ภายในเดือนนี้ถึงเดือนกันยายน 2565 ที่จะถึงนี้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  
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   เพ่ือที่จะของบประมาณของปี 2567 ได้ มันก็จะมีปัญหาเฉพาะในช่วงที่ฝนตกแต่วันที่ฝน      
   ไม่ตกมันก็จะแห้งอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวัง ถ้าเราจะขุดชักร่องให้ระบายน้ าชั่วคราวก็จะระบาย
   ได้แค่ชั่วคราวแต่ถ้าล าบากจริงๆก็จะได้หารือกับท่านผู้บริหารดูว่าจะท าชักร่องไปก่อนไหม     
   แต่เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผมว่าจะว่างท่อแมนโฮลใหญ่เพ่ือให้ครอบคลุมก็ได้บรรจุไว้        
   ในแผนอยู่จ านวน 2 โครงการงบประมาณก็ประมาณ 1 ,000,000 บาทก็จะเร่งท า             
   ให้แล้วเสร็จ ส่วนตัวที่เราจะแก้ไขปัญหาคือจะพิจารณาอีกทีหนึ่งขอรับเรื่องไว้ ขอบคุณครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านกิจกูล ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้มีท่ีประชุมท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญ 
(รองประธานสภาฯ) ครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม วาระนี้ ผมขอมติเห็นชอบญัตติเรื่องพิจารณา     
(รองประธานสภาฯ) ขอท่อระบายน้ าเสีย เส้นหน้าเทศบาลฯ ไปถึงปั้มน้ ามันเสี่ยคี ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) ยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 0  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ส าหรับวาระนี้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ  
(รองประธานสภาฯ) 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

นางมะลิวรรณ์ สุพร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล         
(สมาชิกสภาฯ)  ต าบลดงเย็นทุกท่าน ดิฉันนางมะลิวรรณ์ สุพร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 1        
   ส าหรับวาระนี้ เรื่องของถนนที่บ้านหนองแคนที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ คือน้ าที่ท่วมขังที่ถนน
   หลังจากได้รับการแก้ปัญหาแล้วแต่ก็ยังท่วมขังเหมือนเดิม ไม่สามารถสัญจร ไป- มา ได้ พระ   
   ก็ยังไม่สามารถเดินบิณฑบาตได้ ถนนตรงเส้นหน้าบ้านผู้ช่วยประสงค์  ดิฉันขอน าเรียนปรึกษา
   ที่ประชุมว่าเราจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง เพราะว่าเราท าธนาคารน้ าก็ยังแก้ปัญหา
   ไม่ได้ ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณาด าเนินการต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านมะลิวรรณ์ สุพร มากครับ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม      
(รองประธานสภาฯ) ต่อที่ประชุมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 
 
 
           /นายอุทิน… 
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นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ขออนุญาต       
(นายกเทศมตรี)  น าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับถนนเส้นนี้  ผมก็ล าบากใจเหมือนกัน ผมไปดูช่วงฝนตกที่ผ่านมา       
   น้ าท่วมขัง ชาวบ้านสัญจร ไป – มา ล าบาก เพราะเราไม่มีทางระบายน้ า ผมคิดว่าอยาก                         
   ประชุมประชาคมกับชาวบ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากถนนเส้นนี้ 
   1. พระท่านเดินบิณฑบาตในตอนเช้า 2. เด็กนักเรียนเดินทางไปโรงเรียน แต่ก่อนชาวบ้าน    
   เขายังไม่ได้เอาดินมาถ่มที่น้ าก็สามารถระบายได้ แต่ทีนี้บ้านนั้นก็เอาดินมาถ่มที่คนนี้ก็เอาดิน   
   มาถ่มที่เพ่ือไม่ให้น้ าไหลเข้าบ้านตัวเอง ท าให้ถนนต่ ามันก็เลยท าให้ไม่สามารถระบายน้ า     
   ออกได้ ฉะนั้นให้ทางคณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาฯเข้าไปประสานแก้ปัญหากับชาวบ้าน 
   เพราะถ้าเราจะใส่ท่อระบายน้ าเจ้าของที่ เขาก็ไม่ให้เราท ากลัวน้ าไปเซาะที่นาของตัวเอง                     
   ส าหรับเรื่องนี้เราได้คุยกันหลายครั้งแล้ว ก็อยากให้ที่ประชุมทุกท่านหาแนวทางแก้ไขปัญหา      
   ร่วมกัน ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ  

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม 
(รองประธานสภาฯ) ต่อที่ประชุมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน 
(ปลัดเทศบาลฯ)  ส าหรับถนนเส้นนี้เดิมฝั่งซ้ายมือเขายังไม่ถมดินน้ ามันก็เลยมารวมกันตรงนี้ เพราะว่าถนน    
   มันเอียงฝั่งทิศตะวันตกมันจะสูงตอนนั้นเราก็ได้ไปท าธนาคารน้ าใต้ดินทั้ง 2 ข้างก็ช่วยได้     
   ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังดูดน้ าไปไม่หมด เพราะน้ ามันเยอะไหลมาจากหมู่บ้าน ไหลมาจาก     
   โรงเรียน ผ่านหลังบ้านท่านมะลิวรรณ์ และฝั่งทิศตะวันตกก็เช่นกันพอฝนตกมันก็จะไหล       
   มารวมกันตรงจุดนี้ดูดยังไงก็ไม่หมด ทีนี้จุดนั้นมันเป็นแอ่งฝั่งซ้ายมือเขาก็เอาดินมาถม แต่ก่อน
   ผมก็ได้ไปดูตอนที่เขายังไม่ถมดินเวลาฝนตกน้ ามันก็จะไหลผ่านถนนลงไปสู่ทุ่งนา ถ้าเราจะ
   แก้ไขคือ ต้องวางท่อออกตรงจุดที่มันต่ าลงไปทุ่งนา แต่ทีนี้ต้องไปเคลียร์เจ้าของที่นาจะให้   
   น้ าไหลลงไปได้ไหม ถ้าเคลียร์ตรงนี้ไดคือแก้ปัญหาได้เลย แต่ทีนี้มันยังเคลียร์ไม่ได้เพราะว่า
   เจ้าของที่แต่ละคนไม่ยอมให้น้ าไหลลงที่นาตัวเอง ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากครับ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม 
(รองประธานสภาฯ) ต่อที่ประชุมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เดี๋ยวดิฉันจะไปสอบถามเขาดูก่อนว่าจะท าอย่างไร ถ้าเขาอยากได้
(สมาชิกสภาฯ)  แบบนั้นก็จะเอาแบบนั้นไปเลย สมัยก่อนมีอดีตสมาชิกสภาฯ ได้ไปสอบถามอยู่ส่วนดิฉัน       
   ยังไม่ได้เข้าไปคุย คือตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกให้คุยให้หน่อยดิฉันจึงได้สอบถามที่ประชุมสภา            
   อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือที่ปรึกษาหารือกันว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เพราะว่ามันเป็นถนนลงไป     
   จะให้ใส่ท่อไหม ส่วนฝั่งของทุ่งนาถนนเดิมก็ไม่ค่อยมีชาวบ้านสัญจร ไป- มา ก็จะมีแค่เจ้าเดียว
   เท่านั้นที่ใช้อยู่ตอนนี้ ทีนี้เราก็ไปเข้าเส้นหลังโรงเรียนก็ได้ แต่ก็ยังไม่ได้คุยกับเขา เดี๋ยวจะไป
   คุยกับเขาก่อนว่าจะให้วางท่อลงไหม ขอบคุณมากค่ะ     
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นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านมะลิวรรณ์ สุพร มากครับ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม     
(รองประธานสภาฯ) ต่อที่ประชุมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และสมาชิก        
(สมาชิกสภาฯ)  สภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 1 ส าหรับวาระนี้ ในเรื่องของปัญหาที่มันก าลังจะตามมา                       
   เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ในส่วนของปัญหาตามที่ท่านสมาชิกได้น าเรียนต่อที่ประชุม      
   ซึ่งปัญหาส าคัญส าหรับ 3 หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองแคน บ้านนาจาน และบ้านดงเย็น 
   หลังจากที่ทางกองช่างได้ออกไปดูแลแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน ตอนนี้ดิฉันก็ก าลังดูอยู่ว่าจะมี
   ปัญหาตอนไหนอีก เพราะว่าถ้าฝนตกตอนตี 4 เขาก็มาปลุกเราตี 4 แต่น้ ามันก็ท่วมจริงๆ 
   อย่างของท่านวินิจ และก็ของนางสุดใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในส่วนของ
   ปัญหาหลักๆทางกองช่างก็ได้ลงพ้ืนที่ไปดูแล้ว ดิฉันจึงอยากเรียนถามทางหัวหน้ากองช่างว่า  
   ตรงท่อที่มีเหล็กกั้นตรงบ้านเสี่ยคีตรงนั้นจะมีท่อระบายน้ าลงไปไหมที่จะระบายน้ าจาก     
   หน้าบ้านของนางปิยพร เพราะว่าน้ าตรงนี้มันจะไหลข้ามถนนมาและก็ทะลักมาทางบ้าน     
   นางสุดใจ และของนายวินิจ แต่ถ้าน้ ามันไหลไปทางบ้านของเสี่ยคีฝั่งทางนี้ก็จะไม่ได้รับ      
   น้ าเยอะ ก็จะมีปัญหาเฉพาะในช่วงฤดูฝน จึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บนริหาร     
   ได้พิจารณาด าเนินการต่อไป ขอบพระคุณค่ะ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม     
(รองประธานสภาฯ) ต่อที่ประชุมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นายกิจกูล ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่     
(หัวหน้าฝ่ายฯ)  ผมได้น าเรียนที่ประชุมไปเบื้องต้นว่าฝั่งทางทิศใต้ก็คือฝั่งทางบ้านเสี่ยคี ยังไม่มีท่อแมนโฮล ก็คือ
   ยังไม่มีท่อใหญ่เหมือนหน้าบ้านเสี่ยวินิจ คือเดิมแล้วตรงปั้มน้ ามันตรงบ้านลูกเขยเสี่ยคีตรงนั้น
   ยังไม่มีการถมที่น้ ามันก็จะออกมาตรงนั้น และไหลไปตามธรรมชาติ แต่เดี๋ยวนี้คือมันจะมี     
   การก่อสร้างตามการพัฒนาของหมู่บ้านแต่ว่าเรายังไม่มีท่อใหญ่ ส าหรับการแก้ไขปัญหา      
   ดังกล่าวคือเราต้องของบ หรือท าท่อใหญ่เพ่ือให้น้ าไหลจากพ้ืนที่ตรงนี้ลงไปสู่ล าห้วยเพ่ือให้มัน
   ไหลไปตามธรรมชาติ คือเราต้องวางท่อใหญ่ประมาณ 2 โครงการจึงจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ 
   เพราะว่าน้ าตรงปั๊มน้ ามันเสี่ยคีมันระบายไม่ทัน  ก็ขอขอบคุณท่านที่ได้เสนอโครงการและ                    
   บรรจุเข้าในเทศบัญญัติในปีก่อนๆ ก็จะแก้ไขปัญหาได้ในส่วนนี้ ส่วนฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ด าเนินการ
   จึงท าให้มีปัญหาน้ าท่วมขังถ้าเราวางท่อตรงนี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ขอน าเรียนเพ่ิมเติม
   เพียงเท่านี้ครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณนายช่างกิจกูล ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม     
(รองประธานสภาฯ) ต่อที่ประชุมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 
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พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.20 น. 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเชิญที่ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างครับ                       
(รองประธานสภาฯ)  
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ – 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 14.35 น.        

นายอุดร ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาฯ)  ทุกท่าน กระผมนายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2  ส าหรับวาระนี้ 
   คือจะมีถนนที่ช ารุดเสียหาย แต่ไม่ถึงกับตัดขาดแต่เวลาฝนตกท าให้หน้าดินเปิดแล้วตอนนี้     
   มันเหลือแต่ท่อประมาณ 4 จุด ผมและเจ้าหน้าที่กองช่างลงพ้ืนที่ไปดูแล้ว ถ้าเป็นไปได้อยาก
   ให้น าดินไปใส่ให้มันเยอะๆหน่อยครับ เพราะว่าเวลาชาวบ้านขนมันส าปะหลัง ขนอ้อยไปขาย 
   ถนนมันสูงรถผ่านล าบากมากสูงประมาณ 10 เมตร เกรงว่าจะเกิดอันตราย ก็อยากฝาก     
   ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ถ้ามีงบประมาณส่วนไหนพอที่จะช่วยด าเนินการ    
   ให้ได้ก็อยากให้พิจารณาในส่วนนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านอุดร ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม     
(รองประธานสภาฯ) ต่อที่ประชุมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ) 

นายกิจกูล ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
(หัวหน้าฝ่ายฯ)  ส าหรับถนนภายในพ้ืนที่บ้านโคกตะแบง หมู่ 5 ผมก็ได้ออกไปดูเบื้องต้นแต่หลังจากที่ผมได้ดู
   พายุก็เข้าอีกท าให้ถนนช ารุดเสียหายหนักกว่าเดิม ส าหรับจุดที่ 1 ก็ต้องได้วางท่อใหม่ จุดที่ 2      
   ก็ต้องถ่มดินเพื่อยกระดับถนน เพราะว่าถนนโดนกัดเซาะ และมีความลาดชันสูง รถบรรทุกขน
   ผลิตทางการเกษตรจะไม่สะดวกในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรของพ่ีน้องประชาชน
   ขึ้นมาจ าหน่ายจุดนี้ก็น่าจะให้ฝนลดลงอีกนิดหนึ่ง สืบเนื่องจากช่วงนี้ก็ยังเป็นฤดูฝน           
   รถก็ยังเข้าพ้ืนที่ยังไม่ได้ ก็ขอรับหลักการไว้ เพ่ือแจ้งให้ผู้บริหารทราบ ขอน าเรียนเพ่ิมเติม
   เพียงเท่านี้ครับ  

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอขอบคุณท่านกิจกูล ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม     
(รองประธานสภาฯ) ต่อที่ประชุมเชิญครับ 
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)  

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

 

          /นายอรัณย์ธรรม... 
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นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ถ้าไม่มีที่ประชุมท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม      
(รองประธานสภาฯ) ในครั้งนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ    
(ท าหน้าที่ประธานสภาฯ)      

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.   

 

     (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายพงศ์รพี  ดีดวงพันธ์) 
          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

    (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์) 
      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3   
ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

    (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสมบูรณ์  จูมนา) 

  
    (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายจันหอม  ดีดวงพันธ์) 

  
    (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอุดร  ดีดวงพันธ์) 

  
        (ลงชื่อ)    กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์) 

รายงานฉบับนี้สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้ว ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น จึงลงนามไว้ในรายงานการประชุม 

      (ลงชื่อ)   ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
          (นายอุดร  ยั่งยืน) 

 


